

KIM ĐỒNG

Kim Đồng (1928-1943) là một thiếu niên hoạt bát, chịu khó và dũng cảm rất căm thù tội ác của giặc Pháp và bọn lính trên đồn

TIỂU SỬ

Kim Đồng (1928 - 1943) là bí danh của Nông Văn Dền, một thiếu niên người dân tộc Nùng. Anh là một trong năm đội viên đầu tiên của tổ chức Đội Thiếu niên Tiên phong Hồ Chí Minh khi được thành lập ngày 15 tháng 5 năm 1941. Bí danh của năm đội viên là: Kim Đồng, Cao Sơn, Thanh Minh, Thanh Thủy, Thủy Tiên. Kim Đồng đã cùng những đội viên này làm nhiệm vụ giao liên đưa đón cán bộ cách mạng, chuyển thư từ.

Người đầu tiên giác ngộ cách mạng Kim Đồng là đồng chí Bát Ngưu. Ông cũng chính là người đã giới thiệu Kim Đồng vào Hội Nhi đồng Cứu quốc. Đặc biệt, Kim Đồng là 1 trong 5 hội viên (ngày nay gọi là đội viên) đầu tiên và cũng là người Đội trưởng đầu tiên của Đội Nhi Đồng Cứu quốc... Riêng cái tên Kim Đồng là do đồng chí Đức Thanh (tức Đàm Minh Viễn) đặt. Hai tiếng KIM ĐỒNG có nghĩa là GANG THÉP.

HY SINH



15/02/1943

VĨNH BIỆT ANH KIM ĐỒNG

Kim Đồng đã cùng đồng đội làm nhiệm vụ giao liên đưa đón Việt Minh và chuyển thư từ. Trong một lần đi liên lạc, khi cán bộ đang có cuộc họp, anh phát hiện có quân Pháp đang tới nơi cư trú của cán bộ, Kim Đồng đã đánh lạc hướng họ để các bạn của mình đưa bộ đội về căn cứ được an toàn. Kim Đồng chạy qua suối, quân Pháp theo không kịp liền nổ súng vào anh. Kim Đồng ngã xuống ngay bên bờ suối Lê Nin (Cao Bằng) ngày 15 tháng 2 năm 1943, khi vừa tròn 15 tuổi.

1941 - 1945

CẢ NƯỚC SÔI SỤC KHÍ THỂ

Đoàn thanh niên Cứu quốc phát triển cơ sở trên khắp cả nước. Đoàn viên tích cực tham gia các lực lượng vũ trang như Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, Cứu Quốc Quân, du kích Ba tư.



NĂM SINH: 1928

NĂM MẤT: 1943

QUÊ QUÁN: bản Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

ĐƠN VỊ: Đội Thiếu niên Tiên phong Hồ Chí Minh

KHEN THƯỞNG: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

★ Tháng 7/1997, Kim Đồng được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

★ Nhiều nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ đã sáng tác những tác phẩm ca ngợi tinh thần hy sinh dũng cảm của anh. Tiêu biểu trong số này là bài hát KIM ĐỒNG của nhạc sĩ Phong Nhã

★ Hình ảnh Kim Đồng đã được chọn và thể hiện thành tem bưu chính. Con tem "Kim Đồng đi liên lạc" có mã số 1182, do họa sĩ Nguyễn Hiệp thiết kế